
 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี 

...................................... 
 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกาะปันหยี  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๕7 เพ่ือพิจารณาการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยและเรื่องอ่ืน ๆ  ในวันท่ี  ๑4 พฤษภาคม ๒๕๕7  เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี ตําบลเกาะปันหยี   อําเภอเมือง  จังหวัดพังงา 
 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี  ได้สรุปรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดเอกสารท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี   21 พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕7 

                                              
                  (นายกิตติ    เลา่นา)  

                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี 1  ประจําปี 255๗ 

วันพุธท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. 255๗   เวลา  ๑๐.๐0  น. 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี 

………………………………………. 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายกิตติ  เล่านา  ประธานสภา 

๒. นายประสิทธ์  เหมมินทร์ รองประธานสภา 
๔.นายซ้อแหล๊ะ  เจริญจิตร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
๕. นายสุธา  พลีตา  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 

 ๖. นายสุรัตน์  เล่านา  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
 ๗. นายห้าเหล็ม สัปรส    สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 
 ๘.นายนพดล  หมันกุล  สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๔   
 ๙. นายสุชาติ  ศรีรักษา เลขานุการสภา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  -ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายดํารง  สินโต  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๒.นายปกรณ์  แสงสาคร รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

๓. นายสุนทร  สุวรรณเกล้า เลขานุการ นายก อบต. 
 ๔. นายสุชาติ  ศรีรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๕.นางมาลี  สมทุรสารันต์ หัวหน้าสํานักปลัด 
 ๖.นางเยาวพรรณ วาสิการ ผู้อํานวยการกองคลัง 
 ๗.นายสวัสดิ์  เสถียร  ผู้อํานวยการกองช่าง 

๘.นางเยาวลักษ์  ฉายแสง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙.นางสาวอัมพร บุญชัย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๐.น.ส.กรรณาภรณ์ นาวง  นักพัฒนาชุมชน 
๑๑.นายอาซิส  เหมมินทร์ ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐0  น. 
 

-๒- 



                    

    เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายกิตติ  เล่านา ทําหน้าที่ประธานสภา  กล่าวเปิด 
   ประชุมและดําเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
 

   1. รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เกาะปันหยี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  
   ครั้งที่ 1 ประจําปี 255๖  เมื่อวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
     

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 

   ๑.แนะนําพนักงานส่วนตําบลตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง 
 
ผอ.กองช่าง   ผมนายสวัสดิ์  เสถียร  ตําแหน่ง  ผอ.กองช่าง อบต.เกาะปันหยี  โอน  
   (ย้าย)  มาจาก อบต.หนองปรือ   จ.สมุทรปราการ  จากตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่าย
   ออกแบบและควบคุมอาคารและมีความยินดีที่ได้มาทํางานร่วมกับอบต.   

เกาะปันหยี 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   

     4.1 การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
 
ประธานสภา  ขอเชิญปลัด อบต.แจ้งรายละเอียด 
 

ปลัด อบต.  ด้วยผมได้รับคําร้องจากประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะปันหยี  ว่าในแต่ละ
หมู่บ้านจะประสบปัญหาในเรื่องขยะมูลฝอย  เช่น  หมู่ที่ ๒  มีขยะตกค้างที่ผู้รับ
จ้างจัดเก็บไม่หมด  การร่ัวไหลของน้ําเสียของขยะ  และมีขยะบางส่วนที่ตกค้างจน
ส่งกลิ่นแล้วจะมีชาวบ้านบางคนเททิ้งขยะลงทะเลเกิดเป็นขยะลอยในทะเล  
สําหรับหมู่ที่ ๓  ไม่ที่สถานที่รวมรวบขยะ  ขาดผู้เก็บขนขยะและจัดเก็บขยะ  และ
หมู่ที่ ๔  ขอสนับสนุนถังรองรับขยะ  ซึ่งผมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่ของ 



อบต.ที่จะต้องดําเนินการ จึงขอแจ้งสภาเพื่อได้ร่วมกันพิจารณาให้แนวทางแก้ไข
ต่อไป 

 
นายก  ปัญหาขยะในตําบลเป็นปัญหาซึ่งทาง อบต.ก็ได้ดําเนินการแก้ไขอยู่แล้ว  

แต่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของหมู่บ้าน ขอให้สมาชิก อบต.
ของแต่ละหมู่บ้านได้เสนอข้อมูลปัญหาพร้อมกับแนวทางแกไ้ขปัญหา  

 
นายประสิทธิ์   
  
 
ประธานสภา  หมู่ที่ ๓  ขอสนับสนุนรถเข็นขยะโดยให้เก็บไว้ที่บ้านสมาชิก อบต.  
 
นายก  ถ้าเป็นไปได้ให้ทําเป็นรถไม้ หรือหากเป็นโครงเหล็กก็ขอให้มีการเสริม

ความแข็งแรง 
 
นายสุธาฯ  ขอนําเสนอปัญหาเฉพาะขยะที่อยู่ในทะเล  เนื่องจากในมีขยะจํานวนมาก

และพอขอความร่วมมือจากชาวบ้านก็จะอ้างว่า อบต.เป็นผู้จัดเก็น  จึงขอ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บขยะในทะเล  

 
นายประสิทธิ์  ขยะร้านอาหาร  ผู้จัดเก็บขยะจัดเก็บจากร้านอาหารมีจํานวนมาก  แต่ผู้

จัดจัดเก็บไม่เรียบร้อย  เพื่อไม่มีการจัดเก็บก็จะส่งกลิ่นเหม็นในร้าน ก็จะต้องเทลง
ทะเล  และกล่องโฟมหากเป็นไปได้ควรไม่ให้มีการใช้เลย เนื่องจากเป็นปัญหามาก
ไม่ว่าจะเมื่อทิ้งลงถึงก็จะทําให้เต็ม เมื่อลมมาก็ปลิวตกในทะเลเป็นภาพที่ดูไม่ดี   
และผุ้จัดเก็บไม่ได้จัดเก็บขยะจึงมีบางครั้งขยะตกค้างอยู่ ๓ วัน  และในการ
ปฏิบัติงานก็ไม่เรียบร้อย  เช่น การเวียนใช้ถุงดํา  จนส่งผลให้นําเสียร่ัวไหลบนทาง
เท้าส่งกลิ่นเหม็น  แต่คนจัดเก็บจะอ้างว่าไม่คุ้มค่า  แต่ผมเห็นว่าคนจัดเก็บจะมี
รายได้ทางอื่นจากขยะ  เช่น กระดาษ  ขวด  เศษเหล็ก ต่าง ๆ แต่ถังขยะก็ไม่
เพียงพอเพราะคนจัดเก็บพาไปไว้ที่เตาเผาหมด  ที่เหลือจึงไม่พอ   และควรมีการ
จัดทําสวิงตักขยะ เพื่อมอบให้ชาวบ้านที่เต็มใจช่วยเหลือหมู่บ้านได้ตักขยะที่ลอย
อยู่ในทะเล   และผมจะสนับสนุนไม้ไผ่  ประมาณ ๕๐ ลํา  ดักขยะเพื่อให้ง่ายต่อ
การจัดเก็บ 

    
 



ปลัด อบต.  ควรมอบให้สมาชิก อบต.เป็นผู้ดูแลและซ่อมบํารุงรักษา  และในหมู่ที่ ๓ 
เกาะไม้ไผ่  อบต.เกาะปันหยี  ไม่ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียม  ขอเสนอแนะว่าหาก
จําเป็นต้องจัดให้มีผู้ขนขยะที่ต้องปฏิบัติประจําก็ควรที่จะมีค่าใช้จ่ายให้บางตาม
สมควร  

 
นายก   มอบให้ปลัด อบต.ไปประชุมร่วมกับชาวบ้านขอความร่วมมือในการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเก็บขนขยะของหมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่   และให้มี
แบ่งพื้นที่และกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบประจําพื้นที่ สําหรับหมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่  และ
หมู่ที่ ๔ เกาะหมากน้อย  ซึ่งจะเป็นสมาชิก อบต.  ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยทุกคน  
เพื่อช่วยสอดส่องดูแลการจัดการขยะในพื้นที่ของตนเอง และให้มีการจัดประกวด
และให้มีรางวัลสําหรับพื้นที่ที่ประชาชนให้ความร่วมมือและความสะอาดเพื่อเป็น
กําลังใจ  เช่น  เป็นเสื้อที่ระลึก 

    และให้มีการจัดซื้อถังขยะ  ขนาด ๑๒๐ ลิตร  แจกจ่ายให้แต่ละหมู่บ้าน 
   ตามความเหมาะสม และให้ปลัด อบต. ได้เรียกผู้รับจ้างเก็บขยะของบ้านท่าด่าน  
   ได้ควบคุมไม่มใีห้มีขยะตกหล่นระหว่างการขนไปยังที่ฝังกลบ และการจัดเก็บขยะก็
   มีการจัดเก็บให้ครบถ้วนทุกถังโดยไมใ่ห้มีขยะตกค้างในถัง 
    ควรให้มโีครงการพาชาวบ้านไปดูงานหมู่บ้านที่มีการจัดระบบการบริหาร 
   จัดการขยะ เช่น  หมู่บ้านปลอดขยะ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอื่นๆ 
    
ประธาน   ขอให้ อบต. แจ้งให้ช่างลงไปสํารวจสะพานเดินเท้าชํารุด  ให้ทําการปูแผ่น
   พื้นและเทพื้น และขอให้ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่หักตอนนี้ ๕ ต้น  และกําลังจะหัก
   เพิ่มเติมอีกประมาณ ๕ ต้น   
    ๑.ซ่อมแซมสะพาน เกาะไม้ไผ่ 
    ๒.ซ่อมแซมถนนเกาะหมากน้อย 
    ๓.ซ่อมถนนสายกลุ่มบ้านนายก้อเดช 
    ๔.สะพานสายบ้านนายนิพนธ์ 
    ๕.สะพานศูนย์หลบภัย 

    
 

ปิดประชุม  เวลา  12.๒๐  น. 



 
 
            (ลงช่ือ)      สุชาติ   ศรีรักษา        ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายสุชาติ  ศรีรักษา) 
                 เลขานุการสภา  
 
 

(ลงช่ือ)         กิตติ  เล่านา           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายกิตติ   เล่านา) 

        ประธานสภา อบต.เกาะปันหยี 
 


	3-1ประกาศรายงานการประชุมสภา (2)
	3-2สามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑



